

# ดึงอังกฤษ-ฝรั่งเศส ชวนเงินลงทุน'อีอีซี'

กรุงเทพธุรกิจ ● “ประยุทธ์” ทหารอรว.ต่างประเทศ อังกฤษชวนลงทุนอีอีซีเน้นใช้เป็นฐานลงทุนซีแอลเอ็มวี-อาเซียน เชื่อมการค้าตามยุทธศาสตร์ “โกลบอลบริเตน” ขณะรช.ต่างประเทศฝรั่งเศสพบ “กอบศักดิ์” ดึงเจรจาเอฟทีเอไทย-ยุโรปอีกครั้งในรอบ 3 ปี ยันพร้อมร่วมประมวลเมกะโปรเจกต์ “สมคิด” เตรียมนำคณะโรดโชว์ยุโรปกลางปี ดันร่วมมือเศรษฐกิจ ระบุนายกฯ สั่งบีโอไอหาสิทธิประโยชน์เพิ่มลงทุนสมาร์ตซิตี

วานนี้ (12 ก.พ.) นายบอริส จอห์นสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการหารือ

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปผลการหารือที่สำคัญว่า นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้นักลงทุนอังกฤษมาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และหวังว่าสหราชอาณาจักรจะใช้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนผ่านไปยังประเทศซีแอลเอ็มวี และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

## ถึงอังกฤษ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้หยิบยกนโยบาย Global Britain ของสหราชอาณาจักรที่เน้นการค้าเสรี เปิดโอกาสให้สหราชอาณาจักรมีการค้ากับประเทศต่างๆ ทั้งในและนอกยุโรปมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยและสหราชอาณาจักรจะกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน นอกจากนี้

ยังเห็นว่าสภาพผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักรเป็นโครงสร้างที่ดีที่จะสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันต่อไปในอนาคต

“ไทยและสหราชอาณาจักรได้ยืนยันที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยไทยมีนโยบายที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน เช่น ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอากาศยาน ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านการศึกษา และการท่องเที่ยว”

พล.ท.วีรชน ยังกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้หยิบยกประเด็นที่ต้องการให้มีความร่วมมือระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ได้แก่ ความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านไซเบอร์ ความร่วมมือด้าน E-Government ความร่วมมือด้านสตาร์ทอัพและความร่วมมือด้าน Data protection ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรเห็นว่าเป็นประเด็นที่สำคัญ และตนจะแจ้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับไทยเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านนี้ต่อไป

ขณะที่นายบอริส เชื่อมมั่นในพัฒนาการทางประชาธิปไตยของไทย และสนับสนุนกระบวนการไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนของไทยตามโรดแมพ

“สมคิด” โรดโชว์ยุโรปกลางปีนี้ ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังหารือกับนายฌอง-บาติสต์ เลอมวอน (Jean-Baptiste Lemoyne) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรป และการต่างประเทศฝรั่งเศสว่า ตัวแทนรัฐบาลฝรั่งเศสได้เดินทางมายังไทยเพื่อตรวจเยี่ยมกิจการของฝรั่งเศสที่มีการลงทุนและทำธุรกิจในไทย โดยในการพบหารือกันนี้ได้หารือกันถึงการฟื้นฟูการเจรจาเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (อียู) อีกครั้ง โดยขณะนี้อยู่ในขั้นของการเตรียมการในรายละเอียดด้านต่างๆ ก่อนที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปยังเยือนประเทศต่างๆ ในยุโรปอย่างเป็นทางการในช่วงกลางปีนี้เพื่อหารือเรื่องเอฟทีเอ ไทยกับอียู และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านอื่นๆต่อไป

“ได้หารือเรื่องการเจรจาเอฟทีเอที่เขายกมาให้กลับมาเจรจาอีกครั้ง ซึ่งได้หยุดชะงักไปประมาณ 3 ปี ขณะนี้ทั้งอียูและสหรัฐได้รับรองสถานะของไทยมากขึ้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะหารือในเรื่องนี้กันอีกครั้ง โดยประเทศในกลุ่มอียู จะเจรจาทำเอฟทีเอเป็นกลุ่มอียูกับประเทศต่างๆจะไม่แยกออกเป็นรายประเทศ โดยฝรั่งเศสถือว่ามีความสำคัญในการเจรจาเพราะเป็นประเทศใหญ่ในกลุ่มอียู” นายกอบศักดิ์ กล่าว

## ถก4ร่วมมือ“ไทย-ฝรั่งเศส”

นอกจากนี้ได้หารือถึงความร่วมมือ 4 ด้านที่มีการลงนามกันระหว่างรัฐบาลไทยและฝรั่งเศสเมื่อปีที่ผ่านมา ได้แก่ ความร่วมมือด้านการพัฒนาธุรกิจการเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างความหลากหลายทางพลังงาน และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) ควบคู่กับการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10736

หน้า: 1(กลาง), 4

Col.Inch: 63.90

Ad Value: 92,655

PRValue (x3): 277,965

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ดึงอังกฤษ-ฝรั่งเศสชวนเงินลงทุน'อีอีซี'

ซึ่งฝรั่งเศสต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โครงการเหล่านี้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของฝรั่งเศสที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงขอเชิญชวนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในโครงการเหล่านี้

ฝรั่งเศสแสดงความพร้อมเข้าร่วมในโครงการพื้นฐานที่สำคัญของไทย โดยขอให้ไทยพิจารณาถึงการเข้ามาลงทุนของฝรั่งเศสเป็นพิเศษ เนื่องจากฝรั่งเศสตั้งใจว่าในการเข้ามาลงทุนในไทยจะเป็นการลงทุนในระยะยาว และถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology transfer) เช่นการลงทุนของกลุ่มแอร์บัส จากฝรั่งเศสในการสร้างศูนย์บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ร่วมกับการบินไทยในอีอีซีแอร์บัสก็ได้นำเทคโนโลยีล่าสุด หรือ "15 generations" ที่มีเทคโนโลยีในการประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์การบินแบบอัตโนมัติทำให้สามารถวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์ของเครื่องบินทุกชิ้นได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีการเปิดโรงเรียนการบินเพื่อฝึกบุคลากรให้มีความพร้อม

### ส่งเสริมสิทธิประโยชน์สมาร์ทซิตี

"โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในที่รัฐบาลจะผลักดันในปีนี้ทุกโครงการ ทั้งโครงการใหญ่ในอีอีซี 5 โครงการ โครงการรถไฟใต้ดินรถไฟทางคู่ประมาณ 2500 กิโลเมตร โครงการของกรมทางหลวง และสนามบิน จะเชิญบริษัทของฝรั่งเศสเข้าร่วมประมูลทุกโครงการ"

นายกอบศักดิ์ ยังกล่าวด้วยว่า ในส่วนของนโยบายการพัฒนาสมาร์ทซิตี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไปหาสิทธิประโยชน์และมาตรการในการจูงใจให้เอกชนพัฒนาสมาร์ทซิตีซึ่งให้ดูมาตรการที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเมืองใหม่ หรือการพัฒนาเมืองเก่าที่มีอยู่ให้เป็นสมาร์ทซิตี โดยให้เร่งเสนอมาตรการและสิทธิประโยชน์ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบโดยเร็ว